

# HẢI PHÒNG: LỰA CHỌN KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

**NGUYỄN HỮU ĐOÀN**  
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã xác định 3 nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo.

**B**a nội dung đột phá đó là: cải cách hành chính; học Bác gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đổi mới phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thấu hiểu tâm tư của dân để tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc cho nhân dân, nhất là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển hoặc những vấn đề tồn đọng từ nhiều năm.

### TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI BẢN

Trên cơ sở kế thừa những kết quả 10 năm thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về học và làm theo gương Bác, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05) đã được

Thành ủy Hải Phòng tiếp tục đưa vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; kịp thời cập nhật, bổ sung thành giải pháp trọng tâm, hàng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc triển khai Chỉ thị 05 cũng gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Những kết quả đã đạt được trong gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã phản ánh sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo và sự năng động của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

### NHIỀU MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO

Điển hình như mô hình tổ chức chào cờ, kể chuyện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đầu tuần của Đảng bộ quận Hồng Bàng, Kiến An, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Thành đoàn Hải Phòng... Mô hình "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" của cán bộ, công chức các cấp chính quyền thành phố. Công tác cải cách thủ tục hành chính tạo chuyển biến rõ nét, khẳng định tính đột phá. Điển hình như Đảng bộ các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử, mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ



*Phấn đấu xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại*

nhân dân, đa dạng hóa các hình thức dịch vụ công góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. Hội Cựu chiến binh Thành phố đã triển khai nhiều mô hình rất thiết thực: “Ba nghĩa vụ, một trách nhiệm”, Dân vận khéo “1+3” (1 hội viên phụ trách 3 hộ gia đình), “Vì màu xanh của dòng sông quê hương”, “Cánh đồng mẫu lớn”, “Cựu Chiến binh giúp nhau làm kinh tế”... Hội Liên hiệp phụ nữ với 70 mô hình rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đám đàng”. Tiêu biểu như

các mô hình: Trồng rau an toàn, Văn minh thương mại, Sản xuất sạch-tiêu dùng sạch, Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Tổ phụ nữ dịch vụ ăn uống. Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tiết kiệm với “Tổ phụ nữ tiết kiệm mỗi người mỗi ngày”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế”, “Tổ phụ nữ 3 tiết kiệm (điện, nước, khí đốt)” - số dư tiết kiệm đạt trên 182,7 tỷ đồng, cho 40.097 hộ vay trên 102 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu 57,7 tỷ đồng). Thành đoàn Hải Phòng có nhiều mô hình, cách làm hay, như: Hội thi “Tâm

hiếu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” với chủ đề “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017 thu hút 7.491 đoàn viên thanh niên tham gia, “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”; “Khi tôi 18”; “Học sinh 3 tốt”; “Học sinh 3 rèn luyện”; “Sinh viên 5 tốt”... Đảng bộ Cảng Hải Phòng với mô hình “Đoàn kết lịch thiệp trong giao tiếp - Mẫn cán, hợp lý khi điều hành - An toàn,



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt, 9 lần về thăm, làm việc, chỉ đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Thành phố Hải Phòng; nhiều lần gửi Thư khen ngợi, tặng Huy hiệu của Người cho đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố. Đây là vinh dự và niềm tự hào cho Thành phố Cảng, Thành phố “*Trung dũng - Quyết thắng*”.

nghiệp, tạo hình ảnh tích cực về một chính quyền kiến tạo, phục vụ... Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo triển khai toàn diện 11 mô hình đề cao kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy hiện đại, nâng cao năng lực chiến đấu, đời sống bộ đội xứng đáng Bộ đội Cụ Hồ.

Những tấm gương dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, thầm lặng cống hiến vì cộng đồng đã có sức lan tỏa sâu sắc. Tiêu biểu như: Thiếu tá Lại Trung Dũng, Đội trưởng Đội 5, Phòng PC47, Công an Thành phố Hải Phòng trực tiếp đấu tranh phá 14 vụ, giữ, xử lý 131 đồ tượng (trong đó có 5 chuyên án); Trung tá Phạm Đình Thành, Hải đội trưởng, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng, chỉ đạo các biên đội góp phần giữ gìn sự bình yên cho vùng biển Việt Nam. Ông Nguyễn Tiên Dũng - Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên đã đưa 22 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, gia đình....

## SÁNG TẠO, ĐỘT PHÁ HƠN NỮA TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Trong thời gian tới, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Trong tổ chức thực hiện Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra nhiệm vụ cho từng cấp ủy đảng, cơ quan tham mưu của Thành ủy để có kế hoạch triển khai thực hiện với tinh thần và quyết tâm chính trị cao nhất.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tình hình hiện nay, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa nội dung học Bác từ các chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề từng năm, hoặc lựa chọn mô hình hay, cách làm hiệu quả để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình. Đa dạng các hình thức, phương pháp tổ chức học tập các chuyên đề. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định

*năng suất chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm trong sản xuất”.*

Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách, chi ngân sách bảo đảm hợp lý, khắc phục điểm nghẽn của thành phố trong công tác thu, chi ngân sách. Ủy ban nhân dân thành phố duy trì nền nếp, có chất lượng việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp hằng tháng, tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc cho doanh



Sau 8 tháng thi công "thần tốc", ngày 1-1, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chính thức khánh thành cây cầu Dông và cầu Hàn. Đây là hai cây cầu nằm trên tuyến đường huyết mạch, kết nối các địa phương khu vực phía Nam thành phố

của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc "làm theo" bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa "xây" với "chống", lấy xây làm chính; đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào các nội dung giảng dạy các trường học. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi địa phương, đơn vị; khắc phục tình trạng "chờ" tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 với điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và cuộc vận động khác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Có thể khẳng định, trong triển khai, thực hiện đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, trở thành những bài học kinh nghiệm quý, góp phần từng bước phấn đấu xây dựng Thành phố sớm trở thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại theo Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị. □